

เรื่อง การลงนามสร้างเขื่อนสาละวินในพม่า และกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จากกรณีโครงการสร้างเขื่อนสาละวินในประเทศพม่า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลขึ้นมาพิจารณาโดย
รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และมีมติให้กฟผ. ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฝั่ง
ไทย จัดให้มีเวทีสาธารณะและเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และนำหนังสือสัญญาเสนอให้คณะรัฐมนตรีและสภาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนิน
โครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไปตั้งแต่วันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๓

สำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะฯ
ซึ่งมีแผนลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการ ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านได้เตรียมการประสานงานเพื่อไปร่วมเวที
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

แต่ล่าสุดปรากฏข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวไอร์แลนด์โพสเมื่อวันที ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
ซึ่งระบุว่ากฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลพม่า และบริษัทเอกชนจากจีน เพื่อก่อสร้าง
เขื่อนฮัตจี

การกระทำดังกล่าวได้ขัดแย้งกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ได้ลงนาม

พฤติกรรมดังกล่าวของกฟผ. ได้สร้างความสับสนและกังวลใจอย่างมากให้กับชุมชนใน
พื้นที่ และมีความไม่มั่นใจที่ในการทำงานร่วมกับกฟผ. เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่จริงใจในการร่วมกันแก้ปัญหา และที่สำคัญคือรู้สึกกังวลว่า ในการเดินทางลงพื้นที่และ
เปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจะยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ อย่างไร เพราะในเมื่อกฟผ. ได้
ตัดสินใจลงนามในข้อตกลงในโครงการเขื่อนฮัตจีกับรัฐบาลพม่าไปโดยพลการแล้ว

เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก
ภาคประชาชนแล้ว เห็นว่าควรชะลอการร่วมมือกับคณะกรรมการที่จะลงพื้นที่ไปก่อน จนกว่า
จะทราบความชัดเจนจากรัฐบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดและกำกับดูแลกฟผ.

ทั้งนี้ ชาวบ้านจะนัดหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีต่อพฤติกรรมที่ไม่เคารพมติของ
คณะอนุกรรมการฯ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ของกฟผ. ต่อไป

พวกเขายังคงเคารพผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และคำสั่งของ
นายกรัฐมนตรี สุดท้ายนี้พวกเราหวังอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะช่วยคลี่คลาย
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างชุมชนและกฟผ.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายณัฐ ชำนาญศิริไพร
และชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน